

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ เรื่อง

๑. คอลัมน์ “คมคำ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “๑๓๕ ปี สถาปนาศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน
๓. “ฎีกาคูก ๑ ปี กิ๊ร์-อริสมันต์ หมิ่น มาร์ค ไม่รอลงอาญา” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด โปสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า
๔. “ศาลนัดไต่สวนคดีปูฟ้องจิรัชชัย ละเว็น ๒๘ มิ.ย.-เตรียมพยาน ๕ ปาก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า
๕. “ผู้พิพากษาด้านกม.เช่าที่ดิน ๙๙ ปี ชี้คนไทยตกเป็นข้าต่างชาติ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๖. “ประหารชีวิตมือฆ่าหั่นศพหนุ่มสเปน” จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไทยโพสต์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ เรื่อง

๑. “๑๓๕ ปี สถาปนาศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๒. “คุก ๒ เดือน ชายอ้างเป็น ป.ป.ส.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๓. “จำคุกมาแล้วขับ ๓ เดือน” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. คอลัมน์นายชาวบ้าน “เมื่อถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๕. คอลัมน์กฎหมายวไรตี้ “กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๖. คอลัมน์มองหลายมุม “ฉ้อโกงประชาชน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาซังพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. คอลัมน์โลกสองวัย “เยาวชนภิวัดน์ รุ่น ๕” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๓. คอลัมน์คิดเป็นเห็นต่าง “กฎหมายต่อต้านคอร์ปชั่น” จากหนังสือพิมพ์ โปสต์ทูเดย์

Source : มติชน

Date : 24 เม.ย. 2560

Page : 9

No: 60143486

ตาชั่ง พินดา

•...สังคม wifi ข้อมูลข่าวสารเพี้ยนผิดส่งไปบางครั้งไวกว่าไฟลามทุ่ง ยุคนี้หากไม่เช็กก่อนแชร์ ผลเสียมากกว่าผลดี ที่แชร์อาจไม่ซัวร์ เรื่องซัวร์บางทีไม่ถูกแชร์...• เกือบเป็นเรื่องเข้าใจผิดยกใหญ่ ชายเสียชีวิตใจกล้าทำชนนอกเกมเหล่าบิ๊กๆ ตั้งแต่ระดับรัฐบาล ทัพบก ตำรวจ มีคลิกกล้าทำดาวลวอนโซเซียด ก่อนจะมีภาพชายรูปร่างหน้าตาคล้ายกลายเป็นศพ เกิดความเข้าใจผิดยกใหญ่ ก่อนดับไฟข่าวลือ ผกก.สภ.หัวหิน พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ นำทีมตำรวจหัวหินสืบจนเจอชายในคลิป พบบังอยู่ดีไปรักษาอาการป่วย จบเรื่องราวข่าวลือ!!...• เข้าลับดาห์เกือบสุดท้ายปลายเมษายน แต่จนบัดนี้บัญชีแต่งตั้งสีกาก็ ชุดสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ ยังไม่สะเด็ดน้ำ จนยังไม่ลงตัวนโยบายเข้มข้น นั่งเก้าอี้ไม่ถึง 2 ปีห้ามลูก สะพัดว่าเป็นแทคติดกาแรนต์เก้าอี้ให้กลุ่มเด็กดีในศาลา ที่มาเพราะคำสั่ง พ.ค.ปีที่แล้ว ส่วนพวกยึดเก้าอี้ตีถาวรเหนียว ผกก. 2 ปีต่อเนื่องออเดอร์นี้ย้ายแน่นอน?! แว่วว่าเป็นประกาศิตจากพิทักษ์ 1 “พ.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา”...• โยกย้ายสีกาก็ปีนี้ ล่วงเลยเวลาที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลความจำเป็นของผู้มีอำนาจชำระรอยปีเก่า คำสั่งพิเศษใดๆ ก็ไม่ช่วย เหล่าไปลิดตัวเล็กตัวน้อยที่รอคอยตกที่นั่งอกสันขวัญแหวนจะก้าวจะลุกจะปักหลักไม่เต็ม 100 เป็นอย่างนี้ 2 ปีซ้อน เหลือให้หวังอย่างเดียว คำสั่งปีนี้อ้อออกมาแบบขยักขยอนแบบวาระที่แล้ว จะดูไม่งาม...• จากคดี ต.ญ.วัย 14 ปี ที่ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ลั่นสะเทือนไปหลายแควดวง มองดีๆ นี่คือนักโทษสังคมเยาวชนหญิง-ชาย รักสนุก รักสบาย ลืมครรลองศีลธรรมดั่งงาม มองข้ามกฎหมาย

ร่วมกันทำผิด “เดอะแจจ” พ.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบก.ปคม. ถือโอกาสนี้ทลายให้ ลั่น ดึงเด็กชาย-หญิงที่หลงผิด คิดหารายได้ทางลับ กลับสู่อ้อมอกพ่อ-แม่ ปัญหาสังคมแบบนี้ตำรวจแค่ปลายทาง สถาบันแรกคือครอบครัวต้องดูแลกัน...• เหตุนี้เกิดที่สุพรรณบุรี ตั้งแต่ พ.ย.59 ล่วงมาหลายเดือน คดีไม่ขยาย แต่คล้ายตัดตอนแบบขอไปที่ งานนี้โทษ ร.ต.ท.คนเดียวไม่ได้ เรื่องใหญ่ต้องใช้ข้อสั่งการ วิชน และสมองของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปด้วย เหตุใดจึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ผู้เสียหายต้องโรมาฟ้อง นาย ถูกตำรวจข่มขู่ เห็นตาสีตาสาไรเส้นขาดสายขึ้นโรงพักแล้วเขาๆ น่าจะหมดยุคเสียที่ปมนี้ “บิ๊กปู” พ.ต.อ.ศรวิวัฒน์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ผักพ.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.สุพรรณบุรี ไปดำเนิน การให้ถูกต้อง...• จากโชกุนหลงเหยื่อนับพันชายตรงจ่ายค่าตัวราคาถูก ผุดอีกหลายก๊วน ตุ่นลงทุนลวงโลก เขาaray ได้สูงลงทุนต่ำเข้าล่อ เหยื่อติดกับตุ๊ดเงินลงทุนจนหมดกระเป่า เหยื่อจวนหมดตัวเช็ดหนี ในช่วงนี้ “เดอะหมู” พ.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบ.ช.ก. สั่งปราบให้หมด ไล่สืบคดีธุรกิจขวนซื้อ-ขายสินค้าสรรพคุณอัศจรรย์ สม่ครคนขายเป็นสายโซ่มีมาก ปคบ.ต้องไล่เช็กบิลให้หมด...• 135 ปีศาลยุติธรรม วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ชูธงนำอำนวยความยุติธรรม ปีนี้ศาลอุทธรณ์คว่ำศาลยุติธรรมตีเด่นในกลุ่มศาลสูง ขณะที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ตีเด่นในกลุ่มศาลจังหวัด...• ส่งเสียงค้านผ่านโซเซียด นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายให้เช่าที่ดินนาน 99 ปี จี้จุดนี้มัน 2 ชั่วโมง ตั้งคำถามเอื้อประโยชน์ใครกันแน่ ทักกันขนาดนี้ ไม่ได้ยินคงไม่ได้...•



วีระพล
ตั้งสุวรรณ



พ.ต.ต.กรไชย
คล้ายคลึง



พ.ต.อ.ศรวิวัฒน์
รังสิพราหมณกุล

เยาวชนภีวัฒน์ รุ่น 5

หลายหลักสูตรจากหลายหน่วยงาน มีโครงการอบรมระดับสูง หรือขั้นสูงตามแต่จะตั้งกัน ตั้งแต่หลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันประเทศ หลักสูตรหลักคือหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. ที่กำเนิดเมื่อปี 2501 ถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 60 แล้ววาระนี้ ทั้งยังมีหลักสูตรร่วมเอกชนถึงวันนี้ก็หลายรุ่น คือ วปรอ.

วันนี้มีโครงการของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คือหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง ใช้ชื่อย่อว่า ส.ว.ปอ.มส. ตามด้วยลำดับรุ่น เรียกแบบย่อว่า มส. วันนี้เป็นรุ่นที่ 8 หรือ มส.8

อีกหลักสูตรหนึ่งที่เปิดการอบรมใกล้เคียงกัน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า มีหลักสูตรหลัก คือ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง เรียกย่อว่า ปปร. วันนี้มีถึงรุ่นที่ 21 แล้ว ทั้งยังมีหลักสูตรอีกหลายหลักสูตร เป็นหลักสูตรให้คนหนุ่มสาวเข้ารับการอบรมด้วย ปปร. รุ่น 5 เป็นรุ่นที่จัดการฝึกอบรม



บางกอกเทียน
bangkokian@matichon.co.th

เยาวชนให้มีความรู้เรื่องประชาธิปไตย รวม 6 รุ่น รับเยาวชนจากโรงเรียนในแต่ละภาค ทั่วประเทศจำนวนหนึ่งไปรับการฝึกอบรมในภาคนั้น เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 2 รุ่น และกรุงเทพมหานคร แม้จะเป็นการอบรมเพียงครั้งเดียวในแต่ละรุ่น ก็เชื่อได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมบางคนยังคงติดต่อและร่วมกันทำงานการเมืองเพื่อประชาธิปไตย

หลักสูตรที่เปิดใกล้เคียงกัน เป็นหลักสูตรของศาลยุติธรรม แต่เดิมเป็นของกระทรวงยุติธรรม เมื่อเปิดมาเป็นรุ่นที่ 4 อบรมได้เพียงครึ่งทาง มีการแยกระบบศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม มีหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมเอง

ผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 4 จึงกลายเป็นรุ่นกระทรวงครึ่งศาลครึ่ง เข้าเรียนขณะสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำเร็จหลักสูตรสังกัดศาลยุติธรรม

หลักสูตรนี้เรียกแบบย่อว่า “บยส.” วันนี้มีถึงรุ่นที่ 21 แล้ว

หลักสูตร บยส. ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่น 16 มีกิจกรรมหนึ่งที่ทำเนืองการสร้างเยาวชนมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว

โครงการนี้คือ หลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 5 หลักสูตรเรียกอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า YP 5 นำประสบการณ์คนรุ่นใหญ่มาสู่ความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ พร้อมคำถามว่า

“คุณกล้าไหม? ที่จะมาร่วมพิสูจน์ความเป็นผู้นำกับหลักสูตร เยาวชนกวีวัฒน์ รุ่นที่ 5 โดย บยส. 16”

กำหนดอบรมทุกวันเสาร์ ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

คุณสมบัติ เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.75

อายุ 20-25 ปี หากเรียนจบแล้วจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

ต้องเข้าร่วมอบรมได้อย่างน้อยร้อยละ 80

สุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรม

มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูง

เป็นผู้มีความรู้ และสามารถถ่ายทอดผลงานทั้งในรูปแบบการจัดทำโครงการและเอกสารทางวิชาการ


มีประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

รายละเอียดเบ็ดเตล็ดได้ใน <http://www.yaowachonpiwat.com>

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ <http://yaowachonpiwat.com/doc/regis.pdf>

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรม บยส. 16 ตั้งใจจะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งของผู้เข้ารับการอบรม และจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นทั้งประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์วิชาการ

น้องหนูคนไหนสนใจ อย่าช้า รับจำนวนจำกัด

	NATION INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไซสตีมส์	
Date : 24 M.G. 2560	Page : VI	No :

คิดเป็นเห็นต่าง



ดร.มานะ นิมิตรมงคล
 เลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน
 (ประเทศไทย)

กฎหมายต่อต้าน คอร์รัปชัน

การจะทำให้ประเทศของเราเป็นบ้านเมืองที่ดีปราศจากคอร์รัปชันคือ เป็นเรื่องยากเกินฝัน เพราะที่ผ่านมามีประชาชนจะพูดหรือทำอะไรก็ยาก ทั้งเกรงกลัวทั้งไม่รู้ว่าตนเองควรจะทำอะไรหรือไปร้องเรียนกับใครได้ มีบ่อยครั้งที่โดนหลอกโดนปิดบังและโดนข่มขู่ จะหวังพึ่งรัฐบาลเพียง นักการเมืองก็ยิ่งลำบากใจ ดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติ ไว้ในมาตรา 63 ให้ “รัฐต้องสนับสนุนและปกป้องการรวมตัวของ ประชาชนเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของชาติ” จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ก้าวหน้าและเหมาะสมอย่างยิ่ง

กฎหมายเป็นอย่างไร

รัฐธรรมนูญ มาตรา 63 ทำให้ต้องมีการออกกฎหมายใหม่เรียก ว่า “ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการ ททุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อขยายความหลักการของกฎหมาย รวมถึงกำหนดแนวทาง กลไกและข้อปฏิบัติให้ชัดเจน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

มาตรา 63 “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาค เอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไก ในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ”

ประการแรก เจตนารมณ์ของกฎหมาย กำหนดว่า “รัฐต้องสนับสนุน” ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน โดยการทำให้ทุกคนรู้เท่าทันปัญหา สถานการณ์และภัยร้ายจากคอร์รัปชันที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและ เอกชน

ประการที่สอง สร้างกลไกที่ทำให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออก และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้รับ การคุ้มครองจากรัฐ ต้องมีกลไกบังคับ มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ทั้งนี้ประชาชนควรรู้ได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการและความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายนี้

ประการที่สาม ส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัว เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตน มีความเป็นอิสระและเข้มแข็งด้วยตัวเอง สามารถร่วมมือกับรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี โดยคำว่า “ประชาชน” จะครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานะที่เป็นประชาชน

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ ยังบัญญัติหลักการที่เกี่ยวข้องไว้ใน มาตรา 41 (1)(3) และ มาตรา 51 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสามารถติดตามเร่งรัดให้รัฐต้องดำเนินการตามหน้าที่ และสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้น การกระทำของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

ประชาชนควรทำอย่างไร

กฎหมายนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำของรัฐบาล ซึ่งต้องมีการ ศึกษาอย่างรอบคอบร่วมกับภาคประชาชนเพื่อวางโครงสร้างของกฎหมาย กำหนดกลไกและมาตรการบังคับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเป็นจริงในสังคมที่ประชาชน ต้องเผชิญอยู่

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะใช้งานได้จริงและเกิด ประโยชน์กับประชาชนเต็มที่ จึงจำเป็นที่คนไทยทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะนักวิชาการและบุคคลผู้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน ทั้งภาครัฐและประชาชนต้องช่วยกันเสนอข้อคิดเห็นและมาตรการที่ ควรกำหนดไว้ในกฎหมายนี้อย่างหลากหลายรอบด้าน โดยอาจเสนอ ข้อคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ หรือที่องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ตัวอย่างมาตรการที่ควรกำหนดไว้ในกฎหมายนี้ เช่น จัดตั้งกองทุน สนับสนุนภาคประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน มาตรการป้องกันการ ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปิดปาก (Anti-SLAPP Law) การช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ผู้ร้องเรียน การไม่ต้องรับผิดชอบของผู้ให้สินบนเมื่อตนเองเป็น ผู้ไปเปิดเผยข้อมูลการทุจริตแก่ ป.ป.ช. การส่งเสริมประชาชนให้มีการ รวมกลุ่มร่วมมือกัน การให้รางวัลนำจับแก่ประชาชนผู้ชี้เบาะแสเพื่อ สร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นต้น

บทสรุป

ความมุ่งหวังที่จะทำให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันเข้ามามีส่วน ร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันของชาติ โดยกำหนด ให้รัฐบาลต้องขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับประชาชน ควบคู่ไปกับการ จัดให้มีการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพียงพอ รณรงค์ให้ความรู้และ สร้างค่านิยมคนไทยมีวัฒนธรรมรังเกียจการโกงและไม่ยอมให้ใครโกง

แนวทางเช่นนี้จึงเป็นเรื่องถูกต้อง เพราะจะทำให้ประชาชนได้แสดง บทบาทความเป็นเจ้าของประเทศ และเป็น Active Citizen ที่กล้าลงมือ กระทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืน เป็นการเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศอย่าง แท้จริง และทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า

“คนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชันได้” ■